

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 855/SKH-KTN

V/v cho phép sử dụng nguồn kinh phí dự phòng gói thầu để thực hiện các công việc phát sinh gói thầu Quy hoạch chung TP Đông Hà thuộc dự án GMS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 05 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2357/UBND-CN ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Quy hoạch chung TP Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh như sau:

Hợp đồng số TBD -11 giữa Ban QLDA Phát triển đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông (GMS) với Liên danh Tư vấn giữa Công ty Nippon Koei (Nhật Bản) và Công ty TNHH Nippon Koei Vietnam International ngày 12/4/2017 được ký kết với tổng giá trị bao gồm các khoản thuế là: 1.093.049 USD (trong đó giá trị dự phòng 200.000 USD) và 22.132.371.819 VNĐ.

Tại quyết định 1255/QĐUB-CN ngày 09/6/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đông Hà đã nêu rõ: nghiên cứu trực tiếp trên toàn bộ ranh giới hành chính hiện tại của TP Đông Hà là 73 km² và nghiên cứu đề xuất tính hợp lý kết nối TP Đông Hà với các huyện lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gói thầu Quy hoạch chung TP Đông Hà, để đảm bảo đồ án đạt chất lượng tốt nhất, theo yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã tổ chức thêm nhiều hội nghị báo cáo cho các đơn vị: Ban thường vụ Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị và UBND TP Đông Hà (đơn vị tổ chức thực hiện sau khi đồ án được phê duyệt). Với mục tiêu TP Đông Hà trở thành đô thị loại II vào năm 2030 thì tiêu chí dân số là rất quan trọng; với ranh giới hiện hữu của thành phố Đông Hà và mức tăng trưởng dân số theo dự báo của Tư vấn thì không đảm bảo. Vì vậy, cần phải nghiên cứu trực tiếp mở rộng thành phố Đông Hà thêm 4 xã thuộc 03 huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh với diện tích khoảng 52 km², do đó thời gian thực hiện bị kéo dài và cần thiết phải bổ sung tháng công cho các chuyên gia để thực hiện đồ án cho khu vực mở rộng nói trên. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn dự phòng của gói thầu và đã được Ngân Hàng Phát triển Châu Á (ADB) rà soát và cho phép tại thư đề ngày 22/4/2020 (đính kèm).

Với những lý do nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và đồng ý cho phép sử dụng nguồn kinh phí dự phòng gói thầu để thực hiện các công việc phát sinh nêu trên.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến đồng ý để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA GMS (3 bản);
- Lưu: KTN, VT.

